



ประกาศองค์การเภสัชกรรม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง  
เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม

ตามประกาศองค์การเภสัชกรรม ให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2561 ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานขอใช้ทุนในหน่วยงานขององค์การเภสัชกรรม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ทดลองงานในตำแหน่ง เภสัชกร 5 นักการตลาด 5 และเจ้าหน้าที่พัสดุ 5 สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 8 อัตรา เข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ นั้น

องค์การเภสัชกรรม โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด ได้ทำการสอบสัมภาษณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศแนบท้าย

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศแนบท้ายติดต่อรายงานตัวที่แผนกงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อรับเอกสารการตรวจสุขภาพและเอกสารการสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิและองค์การเภสัชกรรมสงวนสิทธิ ที่จะไม่บรรจุเข้าทำงาน หากสุขภาพมีผลต่อลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหรือขาดคุณสมบัติตามข้อ 12 แห่งข้อบังคับ องค์การเภสัชกรรม ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายพิศาล อัสনী)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทน  
ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

รายนามนักศึกษาเกษตรศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2561  
สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเกษตรกรรม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัดหน่วยงาน
1.	น.ส.ศุภศิริ นารีพล	เกษตรกร 5 (2478)	โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
2	น.ส.พิมพ์ทิพย์ พสุธา	เกษตรกร 5 (2483)	โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
3	น.ส.ศศธร เถาว์ศิริวงศ์	เกษตรกร 5 (2506)	โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
4	นายณรงค์ฤทธิ์ พรตัญญู	เกษตรกร 5 (2512)	โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
5	น.ส.เนตรชนก กาญจนะ	นักการตลาด 5 (0089)	ผ.การขายเขต กทม.และปริมณฑล ก.การขายภาครัฐ ผ.การตลาดและการขาย
6	น.ส.จุฑากาญจน์ เศรษฐธนาภิรักษ์	นักการตลาด 5 (0665)	ผ.การขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก.การขายภาครัฐ ผ.การตลาดและการขาย
7	นายกัญจน์ ชีระเสถียรโสภณ	เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (1446)	ผ.แผนกสำรองวัตถุดิบ 3 ก.จัดซื้อและสำรอง วัตถุดิบ ผ.บริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
8	น.ส.กรรณิการ์ กฤติยรังสิต	เกษตรกร 5 (0061)	ผ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 ก.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ผ.ประกันคุณภาพ